



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
19 กันยายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์,มติชน, ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแบริฟิก, thestandard, newtv, innnews, thebangkokinsight, js100)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. สั่งการให้ปลัด สร. จัดทำแผนป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มผู้ชุมนุม วันที่ 19 ก.ย. จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ไปแจกผู้ชุมนุมทุกคน จัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็น การชุมนุมที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดต่อมากที่สุด และให้กำกับดูแลหน่วยพยาบาลบริเวณสถานที่ชุมนุม และเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในสังกัด เพื่อให้การบริการผู้ชุมนุมที่เจ็บป่วยได้ตลอดเวลา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, คมชัดลึก, thailandplus, acnews, newtv

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวว่า รมว.สร.ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการรวมตัวจำนวนมาก โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.เอกชน รพ.สังกัด กทม. เตรียมความพร้อมดูแลประชาชน หากมีกรณีฉุกเฉินกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะประสานรพ.เอกชนในพื้นที่เข้าไปช่วยดำเนินการทันที ในส่วนภูมิภาค ได้สั่งการให้หน.สสจ.ทุกจังหวัดที่มีการชุมนุมจัดทีมเข้าไปดูแลเช่นเดียวกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉิน เผยว่า สร.เปิดศูนย์ฯ รองรับ การชุมนุมวันที่ 19-20 ก.ย.นี้ โดยรมว.สร.เป็นห่วง 3 เรื่อง คือ 1.การแพร่กระจายของโรคโควิด 19 2.ความเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวที่อาจกำเริบ 3. เหตุอันที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเตรียมรองรับทั้ง 3 รูปแบบ ขอความร่วมมือผู้ชุมนุมคัดกรอง วัดไข้ หากมีโรคประจำตัวให้แจ้งจนท. จะมีการตั้งเต็นท์พยาบาล 4 จุด หน้าประตูม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลระหว่างชุมนุม หากเจ็บป่วยรุนแรงวางระบบส่งต่อไปยังรพ.ที่ใกล้ที่สุด ส่วนการชุมนุมวันที่ 20 ก.ย.ที่จะมีการเคลื่อนขบวน จะมีรพ.พยาบาลและหน่วยฉุกเฉินตามรายนทาง หากเจ็บป่วยฉุกเฉินมีศูนย์เฝ้าระวังเข้าไปดูแล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ nationtv

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจัดชุมนุมของนักศึกษาวันที่ 19-20 ก.ย.นี้ ขอความร่วมมือผู้จัดงานคุมเข้มมาตรการ ป้องกันโควิด 19 ด้วยการตั้งจุดคัดกรอง ผู้ร่วมชุมนุมต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และจัดจุดล้างมือให้ผู้ร่วมชุมนุม พร้อมทั้งเว้นระยะห่างระหว่าง บุคคลตามเกณฑ์มาตรฐานสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (สยามรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, tnthailand, thansettakij, thailandplus, newtv,mcot)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แถลงข่าวการเตรียมความพร้อม State Quarantine, Alternative State Quarantine และ Alternative Hospital Quarantine รองรับการเดินทางที่กักตัว 270 วัน ปัจจุบันมีผู้ป่วยชาวต่างชาติเดินทางมารักษา 568 ราย เป็นผู้ป่วย 321 ราย และผู้ติดตาม 247 ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพียง 5 ราย เป็นผู้ป่วย 2 ราย และผู้ติดตาม 3 ราย อยู่ระหว่างการขอ อนุมัติ 1,629 ราย อนุมัติแล้ว 878 ราย สามารถสร้างรายได้ 25.4 ล้านบาท หากเข้ามารักษาทั้งหมดตามที่ขออนุมัติ ประมาณการสร้างรายได้ 141.2 ล้านบาท เมื่อรวมกับการเปิดสถานกักกันในกิจการสุขภาพ และการท่องเที่ยวหลังกักตัวครบ 14 วัน ประมาณการรายได้ไม่ต่ำกว่า 605 ล้านบาท

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการเปิดรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะยาว จะมีหลักสำคัญ คือ การรับเงื่อนไขของประเทศไทย เช่น ก่อนเดินทางเข้าประเทศหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในชุมชนของประเทศต้นทาง มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อน เดินทางไม่เกิน 72 ชม. และมีหนังสือรับรองการเข้ากักตัวในสถานกักตัวของรัฐ มีการทำประกันสุขภาพในการเดินทางข้ามประเทศ รวมถึงมีเงินสำรอง ในบัญชีเป็นหลักประกันการเดินทางด้วย เมื่อมาถึงประเทศไทย มีการแสดงเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเข้ากักตัวในสถานกักตัวที่รัฐจัด ไว้ 14 วัน และมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกระหว่างวันที่ 3-5 ที่เดินทางมาถึง และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 ของการกักตัว หาก ไม่พบเชื้อสามารถเดินทางเที่ยวภายในไทยได้ กลุ่มบริษัทท่องเที่ยว, โรงแรมที่พัก ที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไทยต้องผ่านการอบรม ตรวจประเมิน ส่วน สถานที่พักกักตัว พื้นที่ชุมชน ก.มหาดไทย และก.การท่องเที่ยวฯ ต้องเร่งให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เดินทาง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ฝนตกหนักทำให้อากาศชื้น อาจมีผลกระทบการแพร่ เชื้อของไวรัส ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากเมื่อออกจากที่พักด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-สสจ.จันทบุรี รายงานข้อมูล มีการส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังรายใหม่ 1 ราย ส่งตรวจสะสม 351 ราย ตรวจไม่พบ เชื้อ 348 ราย ผลการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในรพ.และกลุ่มเสี่ยง รายใหม่ 0 ราย สะสม 4,343 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เกินกว่า 120 วัน ผู้ป่วยรักษาตัวจน หายทั้ง 3 ราย

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, thebankokinsight, workpointtoday, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, businesstoday, kapook)

-ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยวันที่ 18 ก.ย. มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 7 ราย กลับจากบังกลาเทศ 1 ราย ซาอุดีอาระเบีย 4 ราย กатар 1 ราย และปากีสถาน 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,497 คน แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 2,445 คน สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 559 คน รักษาหายเพิ่ม 3 คน รวมสะสม 3,328 คน กำลังรักษาเพิ่ม 4 คน รวมสะสม 111 คน ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

-ปลัด ก.มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ย้ำให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรค ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการพบปะ สัมผัสกับบุคคล และการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น

-ผวจ.นราธิวาส ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้ประชาชนร่วมป้องกันตนเองตามมาตรการของสธ. อย่างเข้มงวด ป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ หลีกเลี่ยงการพบปะสัมผัสกับบุคคล และการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายณัฐภณ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษก ก.การต่างประเทศ เปิดเผยว่า สหราชอาณาจักรได้ประกาศเพิ่มประเทศไทยในรายชื่อประเทศ “travel corridors” ของสหราชอาณาจักร ทำให้ผู้ที่เดินทางจากไทยไม่ต้องกักกันตัว 14 วัน มีผลตั้งแต่ 19 ก.ย. 2563 เวลา 04.00 น.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ฟุตบอลโลกหญิง 2020 เตรียมเริ่มการแข่งขันตามปกติในวันที่ 19 ก.ย. นี้ หลังจากล่าสุดผลตรวจนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 450 คน ไม่พบการติดเชื้อโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นายสนธิ ศรีวิค รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” วันที่ 6-16 ต.ค. 2563 เส้นทางสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-สุราษฎร์ธานี วางมาตรการให้ผู้เกี่ยวข้องและนักกีฬาที่อยู่ในเมืองไทย ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ในวันที่ 4 ต.ค. 2563 ทุกคน โดย จ.สุราษฎร์ธานี จะจัดประชุมเป็นการภายในเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงสุดท้าย ในวันที่ 23 ก.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-ที่ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา คนไทย 48 คน เป็นชาย 38 คน หญิง 10 คน ที่ถูกทางการมาเลเซียปล่อยตัวและผลักดันกลับประเทศ ทயอยเดินทางผ่านจุดคัดกรอง โดยทั้งหมดไม่พบติดเชื้อ แต่จะนำไปกักตัวเฝ้าระวัง 14 วันตามมาตรการต่อไป

## ประเด็นผลกระทบ

### 1. ล่ามไทยเสียชีวิตจากโควิด 19 เป็นรายที่ 59

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, workpointtoday, one31, newtv, thailandplus, mcot, sanook, thenabgkokinsight, thestandard, tnthailand, prachachat, springnews)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภาพร แพทย์ผู้ทำการรักษา รพ.ราชวิถี ร่วมกันแถลงข่าวกรณีล่าม ก.แรงงาน ชาวไทย อายุ 54 ปี ประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่เดินทางกลับมาจากซาอุดีอาระเบียและเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาที่รพ.ราชวิถี 54 วัน โดยตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 21 ก.ค. 2563 วันที่ 26 ก.ค. ผู้ป่วยมีอาการมากขึ้น เข้ารับการรักษาที่รพ.คิง ฟาฮัด เมดิคัล ซิตี วันที่ 10 ส.ค.หยุดหายใจ ต้องทำการกู้ชีพและใส่ท่อช่วยหายใจ จากนั้นวันที่ 25 และ 30 ส.ค. ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นลบทั้ง 2 ครั้ง ก่อนเดินทางด้วย Air Ambulance ถึงประเทศไทยวันที่ 2 ก.ย. และรับผู้ป่วยไปรพ.ราชวิถีโดยใช้เตียงแคปซูลเคลื่อนที่เพื่อป้องกันการสัมผัส

-ผศ.นพ.พจน์ กล่าวว่า จากการตรวจประเมินผู้ป่วย พบปัญหาปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียดีอียา จึงให้ยารักษาปอดอักเสบจากแบคทีเรียต่อเนื่อง โดยปอดด้านขวามีเงาทึบ เป็นผลจากการอักเสบของปอดอย่างรุนแรงจากโรคโควิด 19 มีภาวะพังผืดในปอด ทำให้การหายใจค่อนข้างลำบาก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ คลื่นหัวใจมีความผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากการที่หัวใจหยุดเต้น 1 ครั้งระหว่างอยู่ที่ซาอุดีอาระเบีย ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีการบาดเจ็บ โดยคลื่นหัวใจผิดปกติต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ระดับน้ำตาลในเลือดไม่คอยดี ส่งผลให้การรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียดีอียายากขึ้น ต้องเพิ่มยาควบคุมความดัน 3 ชนิด ขณะที่สภาพร่างกายโดยรวมทรุดลงอย่างรวดเร็ว อวัยวะอื่นในร่างกายล้มเหลว ทั้งระบบเลือด ไตวายจากการติดเชื้อ จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตในวันที่ 18 ก.ย. 2563

-นพ.โสภณ กล่าวว่า ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยโควิด 19 ลำดับที่ 3,430 ของไทย จากการสอบสวนโรคพบติดเชื้อตั้งแต่ก.ค. มีการนำผู้ป่วยกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินพยาบาล มีระบบป้องกันการติดเชื้อ เมื่อถึงไทยอยู่ในระบบการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน ไม่พบผู้สัมผัสเพิ่มเติม ในทางระบาดวิทยาและสถิติถือว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 59 ของไทย เนื่องจากการรักษาต่อเนื่อง ไม่ได้ออกจากรพ. แต่ทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียดีอียา โดยจะเสนอให้กกก.วิชาการภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สยามรัฐ, js100, newtv)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ยืนยันว่า มีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย ที่รพ.ราชวิถี เป็นล่ามให้แรงงานไทยที่ซาอุดีอาระเบีย ติด

## ประเด็นข่าว

เชื้อตั้งแต่ที่ซาอุดีอาระเบีย และประสานส่งตัวมารักษาที่รพ.ราชวิถีเมื่อต้นเดือนก.ย. ขณะที่ส่งตัวมาผู้ป่วยอาการค่อนข้างหนัก ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ เมื่อมาถึงได้ตรวจหาเชื้อซ้ำและไม่พบเชื้อ แต่เอกซเรย์พบว่าการทำงานของปอดเสียหายแล้ว อาการค่อนข้างหนักและเสียชีวิต นับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 59 ของประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ thaipbs

-รองปลัด ก.แรงงาน เผยว่า ได้รับแจ้งจากครอบครัวของนายหมัด มะมิน ทราบว่าก่อนเดินทางกลับมาประเทศไทยไม่มีเชื้อ COVID-19 แล้ว หลังจากเข้ารับการรักษาตัวในรพ.ราชวิถี มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ ปอดและร่างกายไม่แข็งแรง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 ได้เข้าเยี่ยมในห้อง ICU มีอาการปอดติดเชื้อแบคทีเรีย และค่าไตมีปัญหา ทีมแพทย์ได้พยายามรักษาอย่างเต็มที่ และในเวลา 12.00 น. ภรรยาได้แจ้งว่านายหมัดเสียชีวิตแล้ว ก.แรงงานได้ดำเนินการขอดินพระราชนาน พร้อมช่วยเหลือครอบครัวเคลื่อนย้ายร่างไปยังมัสยิดที่ จ.ฉะเชิงเทรา และจะทำพิธีละหมาดและฝังตามประเพณี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-ก.การต่างประเทศ แสดงความเสียใจกับครอบครัว นายหมัด มะมิน สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ดูแลความเป็นอยู่ของบุตร พร้อมส่งตัวกลับไทย

## 2.เตรียมรับทหาร 258 นาย เสริมสันติการกิจ UN ที่เซาท์ซูดาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก.รายวัน)

-กองทัพไทย เตรียมพร้อมรับการปลดเปลี่ยนกำลังของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน โดยกำลังพลฯ ผลัดที่ 2 จำนวน 271 นาย ได้เข้ารับการคัดกรองกักกันครบ 14 วัน ณ โรงแรมนันทบุรีพาเลซ จ.นันทบุรี มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 5 สายพันธุ์ รวมทั้งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการและออกหนังสือรับรองว่าปลอดการติดเชื้อ มีกำหนดออกเดินทางจากไทยด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำที่สหประชาชาติสนับสนุน ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 21 ก.ย. 180 นาย และในวันที่ 11 ต.ค. 91 นาย สำหรับกองร้อยทหารช่างผลัดที่ 1 ที่จะสิ้นสุดภารกิจ 258 นาย มีกำหนดเดินทางกลับไทยด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำที่สหประชาชาติสนับสนุนจากท่าอากาศยานจوبا - ท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 21 ก.ย. 180 นาย และในวันที่ 11 ต.ค. 78 นาย ทุกนายต้องเข้ารับการกักกันในค่ายทหารของสหประชาชาติในเมืองจوبا 14 วันก่อนออกเดินทาง มีการตรวจคัดกรองและสังเกตอาการ หากพบการติดเชื้อจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง เมื่อเดินทางถึงไทยทุกนายจะได้รับการตรวจคัดกรอง ณ ท่าอากาศยานขาเข้า ก่อนส่งเข้ากักกันในสถานกักกันของรัฐ 14 วัน

## 3.งบ สธ.ไม่ตอบโจทย์สถานการณ์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มาตรา 25 งบประมาณรายจ่าย ก.สาธารณสุข ที่ปรับลดเหลือ 26,924,384,800 บาท

-นพ.เอกภพ เพ็ญพิเศษ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า การจัดงบของสธ.ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด 19 มีรายการขอครุภัณฑ์ราคาต่ำกว่า 1,000,000 บาท รวม 1,155 ล้านบาท กระจายทั่วประเทศ แต่กทม.มีการจัดซื้อครุภัณฑ์มากกว่าพื้นที่อื่นมาก แสดงให้เห็นว่ารพ.ในต่างจังหวัดไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของพื้นที่ได้ ของที่ซื้อมาส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาารฉุกเฉินและห้องผ่าตัด แต่ไม่เกี่ยวกับการรับมือโควิด ส่วนกรมอนามัยมีการขอประมาณซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงาน ขณะที่ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเดิยวกัน ระบุ การจัดสรรงบประมาณยังไม่ตรงจุด เช่น กรมการแพทย์ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชา 6.7 ล้านบาท กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีงบประมาณ 138 ล้านบาท เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกัญชา 60 ล้านบาทเศษ สป.สธ. มีการอุดหนุนผลิตน้ำมันกัญชา 100 ล้านบาท ซึ่งเห็นว่ายังปรับลดได้อีกในสถานการณ์ขณะนี้ ด้าน นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า งบด้านบุคลากร 102,041 ล้านบาท ถือว่าเยอะ และจำเป็นต้องลดส่วนกลางและเพิ่มในส่วนพื้นที่ส่วนบริการให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุน รวมทั้งความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ที่ต่างจังหวัดมีแพทย์น้อยกว่ากทม. ส่วนการแก้ปัญหาและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก 262 เสียง ไม่เห็นด้วย 127 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนน 4 เสียง

## 4.ตลับริวจหาเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, bbc

-ผลการศึกษาของอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ระบุว่า อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 แบบตลับให้ผลที่ใกล้เคียงกับการตรวจหาเชื้อในปัจจุบันขณะนี้รพ.หลายแห่งของบริการสุขภาพแห่งชาติกำลังใช้งานอุปกรณ์นี้เพื่อหาผู้ติดเชื้อไวรัสรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจโควิดแบบรวดเร็ว ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท DnaNudge ได้ เพียงแค่ต้องรู้วิธีในการใช้ไม้พันสำลีเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อในโพรงจมูกและลำคอของตัวเอง ทั้งนี้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงทุนในบริษัท DnaNudge ซึ่งผลิตเครื่องตรวจดีเอ็นเอเคลื่อนที่ที่มุ่งแนะนำข้อมูลทางโภชนาการที่เหมาะสมกับร่างกาย และต่อมานักวิทยาศาสตร์ของบริษัทได้พัฒนาเป็นเครื่องรุ่น RNA COVID-19 สำหรับตรวจโควิด-19

## 5.ผลข้างเคียงวัคซีนป้องกันโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ไฟเซอร์ อิงค์ ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เผชิญผลข้างเคียงจากวัคซีนในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ได้แก่ เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ หนาวสั่น และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยผู้เข้าร่วมทดลองบางรายมีไข้ บางรายมีไข้สูง คาดว่าจะเผยแถลงการณ์สรุปประสิทธิภาพของวัคซีนได้ภายในสิ้นเดือน ต.ค.6.การสอบสวนแม่-ลูกเมียนมาติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

## ประเด็นข่าว

-ด้าน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยแพร่ 2 แม่ลูกชาวเมียนมาติดโควิดจากไทย ว่า ได้สอบสวนโรคและไทม์ไลน์ พบว่ามีการทำงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพระนครศรีอยุธยา โดยลาออกตั้งแต่ 25 มิ.ย. จากนั้นเดินทางไป อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 2 ก.ย. พักห้องเช่าใกล้กับด่านชายแดนแม่สอด ก่อนเดินทางข้ามแดนวันที่ 3 ก.ย. ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาอยู่แต่ภายในแคมป์คนงาน มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 16 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 8 คน คนไทย 8 คน ตรวจหาเชื้อแล้ว 14 คน มีผลเป็นลบ อีก 2 คน อยู่ระหว่างติดตามตัว

### 7.แผนรับมือกับการระบาดโควิด-19 ระลอก 2 ในสถานศึกษา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกพฐ.รับทราบแผนรับมือการระบาดโควิด-19 ระลอก 2 ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เพื่อเตรียมรองรับนักเรียนรหัส G เข้าประเทศทางบก และให้โรงเรียนทุกแห่งนำไปวางมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเผชิญเหตุ ดังนี้ โรงเรียนที่มีครูต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ 14 วัน ส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียน นักศึกษาต่างประเทศ หรือต่างด้าว ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เมื่อเข้าประเทศไทยต้องรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ 14 วัน และให้สถานศึกษาคัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกับสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดสม่ำเสมอ และให้สถานศึกษาแต่งตั้งกก.ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นทีวี, ผจก.ออนไลน์, เดลินิวส์, MCOT, อินโฟเควสท์ )

-WHO กังวลต่ออัตราการติดเชื้อในทวีปยุโรปที่กลับมาสูงอีกครั้ง ยืนยันระยะเวลากักตัวที่เหมาะสมคือ 14 วัน เผย 1 ใน 7 ของผู้ป่วยทั่วโลกคือบุคลากรการแพทย์ บางประเทศมีสัดส่วนการติดเชื้อของจนท.สาธารณสุขสูงถึง 35% ขณะเดียวกันได้เผยแพร่สารคดีชิ้นใหม่ไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

-**รัสเซีย** เตรียมส่งวัคซีนโควิด 19 ไปช่วยอินเดีย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 5 ล้านราย และเสียชีวิตเพิ่มเกือบ 8.5 หมื่นราย

-**สหรัฐฯ** ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า รัฐบาลอเมริกาจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนโควิด19 ได้อย่างเร็วที่สุดในเดือน ต.ค. สวนทางกับมุมมองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-**อินเดีย** จนท.สาธารณสุขเมืองมุมไบ กำลังเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบหาเชื้อโควิด 19 อย่างเข้มงวด หลังผู้ติดเชื้อมากกว่า 5 ล้านราย โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 97,894 ราย สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

-**เมียนมา** มีผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 4,043 ราย เพิ่มขึ้น 148 ราย รักษาหายแล้ว 944 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 60 ราย มีผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 5 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ส่วนผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

-**ฟิลิปปินส์** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,257 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 279,526 ราย สูงที่สุดในอาเซียน

-**อังกฤษ** ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 378,219 ราย เป็นอันดับ 3 ของทวีปยุโรป โดยพบผู้ป่วยใหม่ 3,991 ราย

-**เกาหลีใต้** ฟ้องเรียกค่าเสียหายโบสถ์คริสต์นิกายยอเยยแห่งหนึ่งราว 123 ล้านบาท โทษฐานขัดขวางการตรวจคัดกรองและติดตามบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วยจนเป็นสาเหตุให้โควิด 19 กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอก

-**ฝรั่งเศส** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,593 ราย เป็นจำนวนติดเชื้อในวันเดียวที่สูงที่สุดของประเทศนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด

-**บราซิล** ผู้เชี่ยวชาญเผยว่า ความร่วมมือระหว่างบราซิลและจีนในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เป็นข้อตกลงที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันแก่ทั้ง 2 ประเทศ

-**อิหร่าน** ประกาศยกระดับการเตือนภัยจากการแพร่ระบาดระดับสูงสุด หลังผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ 416,198 ราย เสียชีวิตรวม 23,952 ราย

-**นิวซีแลนด์** ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนส.ค.ที่ผ่านมา

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 30,375,397 ราย เสียชีวิต 950,988 ราย รักษาหาย 22,060,016 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 6,874,596 ราย เสียชีวิต 202,231 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 5,214,677 ราย เสียชีวิต 84,404 ราย บราซิล ติดเชื้อ 4,457,443 ราย เสียชีวิต 135,031 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 1,091,186 ราย เสียชีวิต 19,195 ราย เกาหลี ติดเชื้อ 750,098 ราย เสียชีวิต 31,146 ราย

### โครงการจัดหาเครื่องฉายรังสีให้รพ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมือง thansettakij, newtv, mcot

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า กกก.กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสี (Linac) สำหรับแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด 19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วงเงิน 878.2 ล้านบาท ตามที่สธ.เสนอ ให้แก่รพ. 7 แห่ง ได้แก่ รพ.พุทธชินราช รพ.สุรินทร์ รพ.ร้อยเอ็ด รพ.มหาสารคามนครศรีธรรมราช รพ.สมุทรสาคร รพ.มหาสารคามราชสีมา และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยจะเสนอกรมพิจารณาในสัปดาห์ถัดไป

### หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thaigov

ประเด็นข่าว
<p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดงานเวทีวิชาการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย” พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและรางวัลเหรียญทองแห่งชาติ รวมถึงเครือข่ายที่มุ่งมั่นดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดีเด่น</p>
<p><b>นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus          -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมด้านสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค โดยมีภารกิจหลักในการร่วมพัฒนานวัตกรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมฯ ให้คำปรึกษาการพัฒนาวัตกรรม และเป็นพื้นที่ในการทดลองไอเดียใหม่ๆ</p>
<p><b>พายุโนอึล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, thansettakij, bluechipthai, thaipbs, newtv, thailandplus, mcot, innnews          -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือน้ำท่วมเป็นประจำ ควรเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จัดเตรียมน้ำ อาหารแห้ง ไฟฉาย ยารักษาโรค และระวางการจมน้ำ ยึดหลัก “3 ห้าม 2 ให้” ดังนี้ ห้ามเล่นน้ำ ห้ามหาปลา-เก็บผัก และห้ามดื่มสุรา ให้สวมเสื้อชูชีพหรือนำอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ติดตัวไปด้วย ให้เดินทางเป็นกลุ่มคอยดูแลซึ่งกันและกัน และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ห้ามแตะสวิตช์ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังเสียบปลั๊ก เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ควรระวังสัตว์มีพิษที่อาจหนีน้ำมาหลบอาศัยอยู่ตามบ้านและมุมมืดต่างๆ</p>
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thansettakij, mcot, bangkokbiznews, thailandplus          -กรมอนามัย มอบหมายศูนย์อนามัยทั่วประเทศเตรียมความพร้อมบุคลากรและอุปกรณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง แนะนำประชาชนระมัดระวังสัตว์และแมลงมีพิษที่มากับน้ำท่วม หากน้ำกำลังท่วมให้ปลดสวิตซ์ตัดกระแสไฟฟ้า หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง หากเสี่ยงไม่ได้ต้องไม่อยู่ใกล้ที่สูง ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกจากร่างกาย และจอดรถห่างจากต้นไม้ใหญ่ ตึกสูง เสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่</p>
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์, js.100, nationtv, innnews          -กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศพายุโซนร้อนโนอึล อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณจังหวัดขอนแก่น คาดว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและสลายตัวบริเวณ จ.สุโขทัยในวันนี้ (19 ก.ย.) ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และระวังอันตรายจากลมแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง</p>
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด          -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์พายุโนอึลอย่างใกล้ชิด ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชน          -เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคอีสาน จ.ขอนแก่น เขตเทศบาลระดับน้ำอยู่ที่ 30-50 เซนติเมตร จ.อุบลราชธานี สั่งตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ศาลากลางจังหวัด จ.ตราด เกาะช้างสั่งปิดด่วน 2 น้ำตก</p>
<p><b>ระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ bluechipthai          -กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้ระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างช่องทางการเรียนรู้แก่ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบไม่ให้เกิดการทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและรูปแบบการขอต่อใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ ให้สะดวกแก่ผู้ประกอบการร้านค้า</p>
<p><b>คุณภาพชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, thansettakij, thailandplus          -กรมอนามัย ร่วมกับ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และ สสส. จัดเสวนาและรณรงค์ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์ 28 ก.ย.ของทุกปี โดยในปี 2563 ประเทศไทยใช้แนวทางหลักในการรณรงค์เดียวกันกับนานาชาติคือ “การยุติการตั้งครรภ์คือบริการสุขภาพ” เป้าหมายพัฒนาเครือข่ายบริการทั้งตั้งครรรค์ต่อและยุติการตั้งครรรค์ให้มีความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ปลอดภัยและเป็นมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม ดำเนินการร่วมกันภายใต้ 4 ข้อ คือ 1.พัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายหน่วยบริการที่ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรรค์ต่อ 2.ขยายบริการยุติการตั้งครรรค์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึง ด้วยการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย R-SA 3.สร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรรค์ไม่พร้อม โดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์ และเวทีเสวนาต่างๆ 4.จัดการองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาและผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงการยุติการตั้งครรรค์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย</p>
<p><b>ปัญหาการฆ่าตัวตาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน          -นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ปี 2563 มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 2,810 ราย สูงขึ้นจากปี 2561-2562 ร้อยละ 17.9 คาดว่าสิ้น</p>

### ประเด็นข่าว

ปี 2563 จะมีอัตราเฉลี่ย 7-8 รายต่อแสนประชากร ช่วงอายุเฉลี่ยประมาณ 20-40 ปี สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย แต่สาเหตุหลักคือ สัมพันธภาพในครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้ง ร้อยละ 51 ปัญหาความเครียดจากเศรษฐกิจ ร้อยละ 36 ปัญหาความเครียดจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ร้อยละ 30 และปัญหาการติดแอลกอฮอล์ ร้อยละ 22 โดยเมื่อมีวิกฤตโควิด-19 ที่มีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ ทำให้ปัญหาความเครียดจากเศรษฐกิจเลื่อนขึ้นจากสาเหตุลำดับที่ 4 เป็นลำดับที่ 2 และยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวอีกด้วย แนะนำให้มาพบแพทย์ทันทีที่เริ่มเกิดปัญหาหรือความเครียด สัญญาณเตือนที่สำคัญคือ พฤติกรรมหรือกิจวัตรประจำวันเปลี่ยนไป หากรู้ตัวเองว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปควรหาเวลาให้กับตัวเอง เพื่อออกจากความเครียด พักผ่อนความคิดให้มากขึ้น และหากมีความคิดที่อยากฆ่าตัวตาย ควรหาคนที่ไว้ใจได้พูดคุยและระบายความทุกข์ ที่สำคัญ ผู้ที่มีความเครียดและครอบครัวควรรับฟังกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

#### ข่าวปลอมด้านสุขภาพ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-ตามที่มีข้อความแนะนำเรื่องไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมเบกกิ้งโซดาลดคราบกาแฟตามซอกฟันได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันทันตกรรม พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน ไม่ควรนำสารทั้งสองชนิดมาใช้ร่วมกันในการฟอกสีฟันด้วยตนเอง อาจเกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่ออ่อนโดยรอบ และกัดกร่อนผิวเคลือบฟันในระยะยาวได้ ส่วนเบกกิ้งโซดา มีพิษต่อร่างกายเมื่อสารเข้าสู่ร่างกายปริมาณมาก เช่น เกิดภาวะขาดน้ำ ชัก หรือเกิดภาวะโรคไต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผจก.สุดสัปดาห์

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยกรณีมีการส่งต่อข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอ้างว่าเมื่อ 3 ปีที่แล้วรพ.ใหญ่ 5 แห่งในกรุงเทพฯ วิจัยสาเหตุมะเร็งเพิ่มขึ้น 300% จากการกินผักไฮโดรโปนิกส์ เพราะมีฟอสฟอรัสมากเกินไป กินขนาด ออย.ได้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีการส่งต่อและวนกลับมาเป็นระยะ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

#### ยกเลิกสัญญาคลินิกบัตรทอง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (sanook, ข่าวหุ้น, คมชัดลึก, kapook, มติชน, ประชาชาติ, nationtv, thebangkokinsight, workpointtoday, มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์, บางกอกบิซนิวส์, newtv, ข่าวสด, สำนักข่าวอิศรา, thaipbs, สำนักข่าวไทย)

-นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ชี้แจงกรณียกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นและรพ. 64 แห่ง ตั้งแต่ 18 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้ารับบริการที่คลินิก ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รัฐและเอกชนในโครงการหลักประกันสุขภาพได้จนกว่าจะจัดหาหน่วยบริการประจำรองรับได้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ @ LINE 1330\_2 สำหรับคลินิกที่พบทุจริต 64 แห่ง แบ่งเป็น คลินิกเวชกรรม 53 แห่ง คลินิกทันตกรรม 3 แห่ง และรพ. 10 แห่ง โดยก่อนหน้านั้นมีคลินิกถูกยกเลิกไปแล้วส่วนหนึ่ง รวมทั้งหมด 84 แห่ง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบคลินิกอีก 107 แห่ง สำหรับผู้ป่วยที่มีความสำคัญเร่งด่วนในการจัดหาหน่วยบริการเน้น 3 กลุ่มหลัก 1.ผู้ป่วยในที่นัดผ่าตัด ร.พ.กทม.รับไปดูแลแล้ว 2.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มีหน่วยบริการของกทม.เข้าไปดูแลเช่นกัน และ 3.ผู้ป่วยฟอกไต สปสช.ส่งรายชื่อให้กทม.ร่วมดูแลแล้ว หากไม่รับการติดต่อ ขอให้ติดต่อที่หมายเลข 1330

-เพจ Drama addict โพสต์ว่า สรุปลจากแถลง สปสช. การยกเลิกสัญญากับรพ.และคลินิก 64 แห่งในกทม. เพราะตรวจพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบ จะกระทบคนไข้ใน กทม. กว่า 8 แสนคน มาตรการแก้ไขคือ ให้สามารถไปใช้สิทธิที่รพ.ใดก็ได้ โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว แต่จะมีกลุ่มที่เดือดร้อนหนัก คือ กลุ่มที่มีนัดผ่าหรือรับเคมีบำบัด

#### จับสัตว์แพทย์ฉีดฟิลเลอร์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับตำรวจ ตรวจสอบคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จับกุม นายบี (นามสมมุติ) เป็นผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและเป็นนายสัตวแพทย์ แต่จากพยานหลักฐานปรากฏว่าการฉีดเสริมสวยต่างๆ เช่น ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ เมโสแฟต และยังพบยาฉีดหลายชนิดที่ไม่มีทะเบียน และมีการนำเครื่องสำอางมาฉีดเป็นยาด้วย เบื้องต้นแจ้งขอหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่จัดให้มี ผู้ดำเนินการในสถานพยาบาล และขายยาที่มีได้ขึ้นทะเบียนยา มีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#### ผู้ป่วยโรค Anti NMDA ขอความช่วยเหลือ

**สื่อที่นำเสนอ :** เพจ ejan

-โพสต์เรื่องของน้องฟาง ป่วยเป็นโรค Anti NMDA (ภูมิคุ้มกันตัวเองทำลายสารสื่อประสาทในสมอง) มีอาการกรีด ปากสั่นกัดท่อออกซิเจนจนฟันหน้าโยก ขากรเซตอยู่ตลอดเวลา แพทย์ต้องให้ยานอนหลับกับยากลายกล้ามเนื้อ ต้องนอนอยู่ในห้อง ICU กว่า 2 เดือน และใช้เครื่องช่วยหายใจตลอด แพทย์ผู้รักษาแนะนำญาติส่งตัวรักษาต่อรพ.ที่มียาสูตรที่ 4 แต่ขณะนี้ยังไม่มีรพ.ที่มีเตียงว่าง

#### ชื่นชมพยาบาล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กราย โพสต์เล่าเหตุการณ์แพทย์หญิง รพ.พุทธชินราช และพยาบาล รพ.นวมินทร์ 9 มินบุรี กระโดดข้ามแบรีเออร์ลงไปช่วยคุณยายที่ถูกรถชนท่ามกลางสายฝน แม้จะไม่สามารถยื้อชีวิตคนเจ็บไว้ได้ แต่ก็ชื่นชมที่ทั้งสองคนซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนและอยู่ระหว่างมาเที่ยวเขาค้อ แต่ด้วยจรรยาบรรณไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือคนเจ็บ

## ประเด็นข่าว

**ปรับเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษา**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยกำหนดเพิ่มรายการยา Ponatinib เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Myeloid Leukemia (CML) ที่มีการตรวจพบ T315I mutation โดยต้องลงทะเบียน ณ สถานพยาบาล เพื่อเข้าระบบ OCPA และเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3

<http://pr.moph.go.th>

fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

